



มร.ลป. จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2567



เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag day) ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568

- ✔️ **ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ**
- ✔️ **ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน**
- ✔️ **ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง**



รอบที่ 1

1 ตุลาคม 2567 ถึง
17 พฤศจิกายน 2567

ติดต่อสอบถามการสมัคร
054-237399 ต่อ 5162





มร.ลป. ลงพื้นที่ช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน ชุมชนบ้านนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม



เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบหมายให้ รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำสมาชิกจิตอาสาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และโครงการวิจัยการสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปาง (โครงการวิจัยแก่น) ลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนชุมชนบ้านนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม





นศ. มร.ลป. ร่วมนำเสนอผลงาน ในการสัมมนาวิชาการ ด้านพัฒนานักศึกษา ปี 2567 เสริมพลังนิสิตนักศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : บูรณาการ SDGs สู่อุดมศึกษาไทย



ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ประภัง นักวิชาการศึกษา นายปฏิวัติ แก้วหนองยาง นักวิชาการศึกษา นางสาวชุตินา ฤกษ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา นางสาวרותิมา บุตรชานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และ นางสาวชนนิกานต์ อมรไผ่มงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ร่วมการสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษา ปี 2567 เสริมพลังนิสิตนักศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : บูรณาการ SDGs สู่อุดมศึกษาไทย (Empowering Minds for a Sustainable Future: Integrating SDGs in Higher Education) เมื่อวันที่ 25 - 28 กันยายน 2567 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมเซ็นทารา ไทพี ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมนำเสนอผลงานที่ได้รับคัดเลือก ชื่อผลงาน การพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคมเพื่อนำไปสู่การบูรณาการการพัฒนา SDGs เพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. บุคลากรทางการศึกษา นิสิตนักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจกว่า 600 คน เข้าร่วมงาน

การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความรู้แนวทางการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับงานด้านกิจการนักศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงผลงานการพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการพัฒนา SDGs เพื่อความยั่งยืน จากการคัดเลือกในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ภายในงานสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษา ปี 2567 ทั้งนี้ ในวันแรกมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พลังการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด ซึ่งมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษา ซึ่งเป็นอาวุธสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีมีการแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “เสริมพลังนิสิตนักศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : บูรณาการ SDGs สู่อุดมศึกษาไทย” โดย ผศ.รัชต์ ชมภูนิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ว่าที่เรืออากาศตรี ดร. บัญชา สำราญรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผศ.ชัยศักดิ์ คล้ายแดง ประธานอนุกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ ดร.พรชัย มงคลวนิช ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม โดยผู้ร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมอภิปรายในประเด็น ทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนานักศึกษาอย่างยั่งยืน สุขภาวะของนิสิตนักศึกษา (Well-being) และ การพัฒนา Soft Power ผ่านกิจกรรมนักศึกษา อีกด้วย





สาขาวิชาดนตรี จัดคอนเสิร์ต จบการศึกษา THE FINAL CHAPTER BY LOVE MUSIC 2024

ยกระดับการเรียนการสอนศาสตร์ทางดนตรีให้มีความสมบูรณ์



เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2567 เวลา 13.00 น. อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Love Music Final Chapter ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในคอนเสิร์ตจบการศึกษา ภายใต้คอนเสิร์ต THE FINAL CHAPTER BY LOVE MUSIC 2024 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีอาจารย์สาขาวิชาดนตรี และนักศึกษา เข้าร่วมรับชม และเป็นกำลังใจให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรี เป็นจำนวนมาก นายภูวฤทธิ์ สิทธิงาม หัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรี กล่าวว่า โครงการ Love Music Final Chapter ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรีที่จำเป็นต้องให้นักศึกษาเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎี ทักษะปฏิบัติ และการแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน การจัดโครงการ Love Music Final Chapter ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานทางดนตรี (2) เพื่อเป็นการแสดงความสามารถทางดนตรีของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารจัดการแสดงดนตรี (4) เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์การแสดงดนตรีต่อสาธารณชนและ (5) เพื่อช่วยยกระดับการเรียนการสอนศาสตร์ทางดนตรีให้มีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพยิ่งขึ้น สำหรับการแสดงดนตรีในครั้งนี้ มีการแสดง Contemporary และการแสดงเครื่องเอกของนักศึกษา



ด้าน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ศาสตร์ด้านดนตรี เป็นศาสตร์ที่เน้นทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการบรรเลง นอกจากนี้แล้ว การเรียนรู้ด้านดนตรียังเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิต เพื่อนำเอาองค์ความรู้ เทคนิคการบรรเลงที่ทันสมัยมาพัฒนาตนเอง การส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานนับเป็นสิ่งที่ดี และเป็นแนวทางการพัฒนานักศึกษาที่ถูกต้องในด้านทักษะการปฏิบัติดนตรี ตลอดจนการแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน

ทั้งนี้ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จัดกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ และให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป โดยมีนักศึกษาที่ร่วมแสดงดนตรี 15 คน 21 บทเพลง และการแสดงชุดพิเศษที่ผสมผสานบทเพลง Contemporary และการแสดงพิเศษชาวกระเหรี่ยง





โรงเรียนสาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมวัน Cool Day "เจ๋ง จี๊บ แจ๋ว"

อ.ดร.สมศักดิ์ กำทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ และเปิดการจัดกิจกรรม วัน Cool Day "เจ๋ง จี๊บ แจ๋ว" เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมสลุงคำ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนายอำนวยการ วรรณกุล นายกษมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนตามจุดเน้นของโรงเรียนสาธิตฯ

กิจกรรมวัน Cool Day "เจ๋ง จี๊บ แจ๋ว" เป็นการแสดงผลงานของนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนำเสนอผลงานจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ สิ่งทีนักเรียนมีความสนใจในการศึกษา ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กนักเรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนได้จัดขึ้นให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน สร้างจุดเน้นและอัตลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนำข้อเสนอนำพัฒนานักเรียนร่วมกันระหว่างบ้าน และโรงเรียน ของผู้ปกครอง ครู โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 550 คน



มร.ลป. ร่วมการสัมมนาประจำปีคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก Sustainability Expo 2024 (SX 2024)

ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาวิทาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการสัมมนาประจำปีคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก Sustainability Expo 2024 (SX 2024) มหกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" (Sufficiency for Sustainability) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อรับฟังรายงานการดำเนินงาน บริษัท ประชารัฐ จำกัด ในแต่ละจังหวัดที่โดดเด่นในด้านการบริหารจัดการให้เกิดผลกำไรอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการวิสาหกิจเพื่อชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยหมักใบกระถินบ้านสัก เข้าร่วม เพื่อศึกษา และสร้างเครือข่ายร่วมกับ บริษัท ประชารัฐแห่งประเทศไทย ในการดำเนินการด้านการผลิตและการตลาด ก่อให้เกิดเครือข่ายการจำหน่ายขั้นต้น อีกทั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และนำผลสำเร็จมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดลำปางต่อไป





คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับนักศึกษา ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 4



ผศ.ดร.วิद्या เทลุ่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 450 คน ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาครูที่มีนวัตกรรมจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ดีเลิศ Best Innovation ซึ่งมีการนำเสนอผลงานเข้าชิงรางวัลทั้งสิ้น 22 ผลงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับชิงชนะเลิศ จำนวน 7 ผลงานจากการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ มีนักศึกษาได้รับรางวัล 7 ลำดับคือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเกรียงไกร รุ่งนิชานาด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาววิภาวรัตน์ ทรงเจริญกุล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวกสิภรณ์ งามพิง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล (1) นายกานต์ชนก นฤสาร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2) นางสาวปัทวรรณ ชัดดีชาย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (3) นายพิเชษฐชัย ปุโปคำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และ (4) นางสาวอัจฉราภรณ์ หล้าปวงคำ นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว



มร.ลป. ร่วมหารือการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ฯ ร่วมกับ บริษัทเอ็ม เอส พี อินเทอร์เน็ต จำกัด (หมูอินเทอร์ กู๊ป สำนักงานใหญ่) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาศรีอุษัย จังหวัดลำพูน

ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ศุภวดี ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการร่วมกับ บริษัทเอ็ม เอส พี อินเทอร์เน็ต จำกัด (หมูอินเทอร์ กู๊ป สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ณ บริษัท เอ็ม เอส พี อินเทอร์เน็ต จำกัด จังหวัดลำพูน โดยมีคุณณรงค์ ธรรมจารี ประธานบริษัท เอ็ม เอส พี อินเทอร์เน็ต จำกัด (หมูอินเทอร์) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และร่วมหารือในครั้งนี้



การหารือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ ร่วมกับ บริษัทเอ็ม เอส พี อินเทอร์เน็ต จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาศรีอุษัย จังหวัดลำพูน ในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education) หรือ CWIE โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนควบคู่กับการปฏิบัติงาน ณ บริษัทเอ็ม เอส พี อินเทอร์เน็ต จำกัด พร้อมทั้งสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน และมีทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ และการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ ยังได้เข้าหารือกับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาศรีอุษัย จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดการศึกษาและส่งต่อนักศึกษาเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในอนาคต





ทีมนักวิจัย มร.ลป. ร่วมประชุมสัมมนา ลูกค้าฝ่ายบริการโดยสาร และผู้ปฏิบัติงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผศ.รัชดาพร ทวลอารมณ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.กนกกร ศิริจิติ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทีมนักวิจัย โครงการวิจัยเรื่องการนำผลงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนือ มาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาลูกค้าโดยสารและผู้ปฏิบัติงานการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้และเปิดประสบการณ์เดินทางรถไฟที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวให้กับผู้ใช้บริการ และส่งเสริมการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 2567 ณ Lake Heaven Resort จังหวัดกาญจนบุรี



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมทำบุญ

ทอดกฐินสามัคคี

ถวาย ณ วัดหนองหัวทองร่มโพธิ์ทอง

ตำบลมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหาร

- ร่วมทำบุญชำระเงินผ่านเลขที่บัญชี ๒๕๐-๐-๑๙๖๖๐-๐ ธนาคารกรุงศรี
- ชื่อบัญชี นายเดชฐา กอสุขุ และนางชวาลักษณ์ จานแสนประวีร์ และนายวรัญญ์ น้อยใจตา
- ส่งหลักฐานการชำระเงิน E-mail: culture@lpru.ac.th หรือ Google Form

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทรที่ ๐๕๔-๒๓๓๓๓๓๓

ส่งหลักฐานการชำระเงิน

CENTRAL LAMPANG

ART THESIS EXHIBITION 2024

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2567

COLOR TASTE

เปิดนิทรรศการ 4 ตุลาคม 2567 เวลา 17:00 น. - 4-6 ตุลาคม 2567 เวลา 11:00-21:00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง

4-6 OCT 2024

www.lpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดการ

แจก/คืน ชุดครุยวิทยฐานะ

แจกชุดครุย
วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2567

เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสีลาภรณ์ 3 อาคารอาคันตุกะ

คืนชุดครุย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสีลาภรณ์ 3 อาคารอาคันตุกะ

งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054237368